



CÁC KỶ ĐẠI HỘI TOÀN QUỐC CỦA ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

Từ ngày thành lập đến nay, Đảng ta đã trải qua 12 kỳ đại hội; mỗi kỳ đại hội Đảng là một mốc son lịch sử khắng định những thắng lợi, thành tựu và bài học kinh nghiệm của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng.

ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU LẦN THỨ NHẤT CỦA ĐẢNG Củng cố và phát triển Đảng; chống đế quốc, chống chiến tranh



Mit tinh quần chúng ngày 1/5/1938 tại Khu Đẩu xảo Hà Nội (nay là Cung Văn hóa Lao động Hữu Nghị).

Đại hội đại biểu lần thứ nhất của Đảng họp từ ngày 27 - 31/3/1935, tại Ma Cao (Trung Quốc). Tham dự Đại hội có 13 đại biểu thay mặt gần 600 đảng viên đang hoạt động ở trong nước và ngoài nước.

Đại hội đánh giá tình hình thế giới và trong nước, nêu bật những thành công của Liên Xô và phong trào cách mạng của nhân dân lao động nhiều nước trên thế giới, khẳng định chủ nghĩa xã hội là tất yếu lịch sử.

Đại hội nhận định hệ thống tổ chức của Đảng đã được khôi phục và phong trào cách mạng có tiến triển. Các cuộc đấu tranh của quần chúng trong hai năm qua đều giành được thắng lợi ở mức độ khác nhau.

Đại hội nêu 3 nhiệm vụ chủ yếu của Đảng trong thời gian trước mắt, đó là: - Củng cố và phát triển Đảng, tăng cường phát triển lực lượng đảng vào các xí nghiệp, đồn điền, hầm mỏ, đường giao thông quan trọng, biến mỗi xí nghiệp thành một thành lũy của Đảng; đồng thời, phải đưa nông dân lao động và trí thức cách mạng đã trải qua thử thách vào Đảng.

Tăng cường phê bình và tự phê bình, giữ vững kỷ luật của Đảng. - Thu phục quần đại quần chúng. Đại hội xác định: "Đảng mạnh là căn cứ vào ảnh hưởng và thế lực của Đảng trong quần chúng... Muốn đưa cao trào cách mạng mới lên trình độ cao tới toàn quốc vũ trang bạo động, đánh đổ đế quốc phong kiến, lập nên chính quyền Xô viết thì trước hết cần phải thu phục quần đại quần chúng. Thu phục quần đại quần chúng là một nhiệm vụ trung tâm căn bản cấp bách của Đảng hiện thời".

Mở rộng tuyên truyền chống đế quốc, chống chiến tranh, ủng hộ Liên Xô và ủng hộ cách mạng Trung Quốc... Đại hội đã thông qua Nghị quyết chính trị của Đảng, các nghị quyết về vận động công nhân, vận động nông dân, vận động thanh niên, phụ nữ, binh lính, về mặt trận phản đế, về đội tự vệ, về các dân tộc ít người... và Điều lệ của Đảng, điều lệ của các tổ chức quần chúng của Đảng.

Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng gồm 13 ủy viên. Đồng chí Nguyễn Ái Quốc được cử làm đại diện của Đảng ở Quốc tế Cộng sản. Đồng chí Lê Hồng Phong được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Tháng 10/1936, đồng chí Hà Huy Tập được bầu làm Tổng Bí thư của Đảng. Tháng 3/1938, đồng chí Nguyễn Văn Cừ được bầu làm Tổng Bí thư. Tháng 5/1941, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp tại Pác Bó (Cao Bằng) đã bầu đồng chí Trường Chinh làm Tổng Bí thư.

Đại hội lần thứ nhất của Đảng là một sự kiện lịch sử quan trọng, đánh dấu thắng lợi của cuộc đấu tranh bảo vệ và khôi phục hệ thống tổ chức Đảng từ Trung ương đến địa phương, thống nhất được phong trào cách mạng dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng, tạo điều kiện để phong trào cách mạng bước vào thời kỳ đấu tranh mới.

VĂN NGUYỄN (tổng hợp)

Trong những ngày đầu năm 2021, mặc dù nhiệt độ xuống rất thấp, thời tiết lạnh buốt song cán bộ, đảng viên và nhân dân thôn Tràng, xã An Tràng (Quỳnh Phụ) đều nhiệt tình, hồ hởi cùng nhau tập trung mở rộng và củng cố 2 tuyến đường giao thông trong thôn; xây mới tường bao và đổ bê tông sân nhà văn hóa thôn. Ông Nguyễn Văn Nghĩa, Bí thư Chi bộ thôn cho biết: Thời gian qua, thôn Tràng luôn chú trọng giữ gìn và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt, hướng đến xây dựng nông thôn mới nâng cao. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và nhân dân trong thôn đều rất phấn khởi hướng về Đại hội XIII của Đảng, vì vậy không khí làm việc rất hồ hởi, hăng say. Mọi người đều tin tưởng, kỳ vọng về một kỳ Đại hội thành công, mong Đại hội sẽ sáng suốt bầu ra tập thể Ban Chấp hành Trung ương khóa mới tiêu biểu về phẩm chất, năng lực, trí tuệ, gồm những đảng viên ưu tú hết lòng vì nước, vì dân; có khả năng dẫn dắt, lãnh đạo toàn dân tộc tiến những bước dài trong thời kỳ đất nước hội nhập sâu rộng và đầy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

Là cán bộ quân đội nghỉ hưu, dù tuổi đã cao song ngày nào ông Vũ Xuân Chiêm, tổ 16, phường Trần Lãm (thành phố Thái Bình) vẫn dành thời gian đọc báo, xem tivi, nghe đài để nắm tình hình thời sự trong và ngoài nước, đặc biệt là công tác chuẩn bị cho Đại hội XIII của Đảng. Ông cho biết: Tôi đã có 55 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng. Trước mỗi sự kiện chính trị lớn của Đảng, tôi luôn xem đó là công việc của bản thân mình. Tôi đã nghiên cứu và tham gia đóng góp ý kiến vào các dự thảo Văn kiện trình Đại hội XIII của Đảng bằng tình cảm và trách nhiệm cao nhất trên tinh thần dân chủ và xây dựng. Trước thêm Đại hội, tôi luôn tin tưởng vào thành công của Đại hội vì lần này Trung ương chuẩn bị rất kỹ lưỡng từ văn kiện đến nhân sự Đại hội. Tôi tin tinh thần đoàn kết và dân chủ sẽ được phát huy trong tất cả các nội dung, chương trình và mọi hoạt động của Đại hội.

Càng đến gần Đại hội XIII của Đảng, các đồng chí trong chi ủy, tổ trưởng, tổ phó, trưởng các đoàn thể của tổ dân phố số 10, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) lại càng tăng cường xuống đường nhắc

Gửi trọn niềm tin vào Đại hội

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra từ ngày 25/1/2021 đến ngày 2/2/2021 tại Hà Nội. Những ngày này, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hướng về Đại hội với niềm tin, sự kỳ vọng Đại hội thành công tốt đẹp, đưa đất nước bước vào giai đoạn phát triển mới.



Ảnh: NGỌC TRÂM

nhờ người dân, các hộ kinh doanh trên địa bàn phường thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ; nhắc nhở mọi người giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm mỹ quan đô thị. Ông Vũ Hồng Ca, Bí thư Chi bộ tổ dân phố cho biết: Trong buổi sinh hoạt Chi bộ đầu tháng 1/2021, tôi đã quán triệt toàn bộ nội dung liên quan đến Đại hội XIII của Đảng đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ; đồng thời, yêu cầu các đảng viên, các đoàn thể nêu cao tinh thần trách nhiệm, tập trung giữ gìn trật tự đô thị, bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông, bảo đảm an ninh chính trị trên địa bàn, góp phần để Đại hội diễn ra thành công tốt đẹp. Ông Ca cho rằng, từ khi thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng đã có sự chuyển biến đáng kể, góp phần nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng. Mỗi cán bộ, đảng viên đã coi trọng việc nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, ý thức cao trong công việc. Tôi kỳ vọng ở Đại hội lần này công tác xây dựng Đảng tiếp tục được các đại biểu thảo luận sâu, từ đó tiếp tục có những giải pháp hiệu quả để xây dựng

Đảng ta ngày càng trong sạch, vững mạnh, đáp ứng niềm tin của đảng viên và các tầng lớp nhân dân. Tuy bận rộn với công việc cuối năm song chị Phạm Thị Dịu, công nhân nhà máy Tân Đệ 8 tại xã Đông Xuân (Đông Hưng) vẫn thường xuyên theo dõi các tin tức về Đại hội XIII của Đảng với kỳ vọng Đại hội sẽ mở ra một trang mới trong lịch sử phát triển của đất nước mà trong đó đời sống của người dân và vị thế của quốc gia sẽ không ngừng được nâng cao:

Trong nhiệm kỳ qua, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức do thiên tai, dịch bệnh, đặc biệt là đại dịch Covid-19 song dưới sự lãnh đạo của Đảng, đất nước đã vượt qua khó khăn, đời sống người dân được bảo đảm, vị thế của đất nước không ngừng được nâng lên. Là một công dân, tôi rất tự hào và vững tin vào sự lãnh đạo của Đảng. Ông Lê Tuấn Thiên, Bí thư Đảng ủy Công ty Tân Đệ cho biết: Trong nhiệm kỳ qua, Đảng và Nhà nước rất quan tâm đến đội ngũ

doanh nhân, doanh nghiệp, đã ban hành nhiều chỉ thị, nghị quyết cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp. Đặc biệt, kinh tế tư nhân được xác định là một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Tuy nhiên, trong thực tiễn, doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn, nhất là sự chông chéo trong pháp luật kinh doanh, thủ tục hành chính... Tôi kỳ vọng Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng sẽ tạo luồng sinh khí mới tràn đầy năng lượng, khát vọng, sáng tạo, tiếp sức cho các doanh nhân, doanh nghiệp đóng góp phát triển đất nước. Tôi mong mỗi trường đầu tư, kinh doanh tiếp tục được cải thiện, các chính sách, pháp luật liên quan đến doanh nghiệp được hoàn thiện, đồng bộ; thủ tục hành chính được đơn giản, thông thoáng hơn nữa...

Còn ít ngày nữa Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng sẽ diễn ra, cùng với cán bộ, đảng viên và nhân dân cả nước, cán bộ, đảng viên và nhân dân Thái Bình gửi trọn niềm tin vào Đảng, vào Đại hội, kỳ vọng Đại hội thành công tốt đẹp, mở ra trang mới tươi sáng, rực rỡ trong lịch sử phát triển của đất nước.

ĐÀO QUYÊN



Cán bộ tổ dân phố số 10, phường Đề Thám (thành phố Thái Bình) nhắc nhở người dân, hộ kinh doanh trên địa bàn thực hiện nghiêm Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh.

ĐẢNG BỘ KHỞI DOANH NGHIỆP TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Ban Thường vụ Đảng ủy Khối đã làm tốt công tác động viên, thăm hỏi, trực tiếp trao đổi với cấp ủy, lãnh đạo các doanh nghiệp để ra các giải pháp để khắc phục khó khăn, vừa đẩy mạnh sản xuất vừa chủ động phòng, chống dịch Covid-19, làm cầu nối để các doanh nghiệp hợp tác đưa ra nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả cao để ổn định sản xuất, kinh doanh; duy trì

bảo đảm ổn định việc làm, thu nhập, đời sống vật chất và tinh thần người lao động. An ninh trật tự tại các doanh nghiệp được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng có nhiều chuyển biến rõ nét; chất lượng công tác giáo dục chính trị, tu dưỡng từng bước được nâng lên, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả của Đảng bộ Khối doanh

nh nghiệp tỉnh đạt được trong năm qua. Đồng chí đề nghị Đảng bộ Khối tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối nhiệm kỳ 2020 - 2025; đồng thời, cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết thành những chương trình, kế hoạch để tập trung chỉ đạo thực hiện. Trong đó, cần xác định những nhiệm vụ trọng tâm là xây dựng tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Lãnh đạo doanh nghiệp chủ động tháo gỡ khó khăn và huy động mọi nguồn lực để tập trung ổn định, phát triển sản xuất; thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với

nhà nước, phát triển sản xuất, kinh doanh gắn với bảo vệ môi trường và thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh đối với doanh nghiệp; tập trung nâng cao chất lượng học tập và quán triệt các nghị quyết của Đảng. Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; phát huy hơn nữa vai trò của các tổ chức đoàn thể trong doanh nghiệp và thành lập thêm các tổ chức đảng trong doanh nghiệp.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh đã tặng giấy khen cho 26 tổ chức cơ sở đảng đạt danh hiệu trong sạch, vững mạnh tiêu biểu năm 2020.

CÔNG TÁC NGHIÊN CỨU KHOA HỌC...

(Tiếp theo trang 1)

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, dù khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 song hoạt động khoa học, công nghệ năm 2020 đã có nhiều đổi mới, chuyển biến tích cực, đóng góp hiệu quả vào sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Để nâng cao hiệu quả hoạt động khoa học, công nghệ trong thời gian tới, đồng

chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tập trung chỉ đạo bám sát các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra; kịp thời tham mưu cho tỉnh ban hành những cơ chế, chính sách về hoạt động khoa học, công nghệ; tranh thủ khai thác, đề xuất các đề tài cấp quốc gia, triển khai các đề tài mang tính đột phá nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội địa phương phát triển.

Trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 có nhiều kỹ thuật, công nghệ mới của thế giới, khu vực được triển khai, áp dụng, do đó cần nghiên cứu, tìm hiểu, căn cứ điều kiện thực tiễn của ngành, địa phương để tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của các ban, bộ, ngành trung ương. Bên cạnh đó, cần tập trung, quyết liệt hơn trong công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ... góp phần giải quyết tình trạng hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng.

TỔNG KẾT CÔNG TÁC NỘI VỤ...

(Tiếp theo trang 1)

Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, xác định rõ những vấn đề trọng tâm, trọng điểm, kịp thời xây dựng kế hoạch, chương trình hành động cụ thể để tham mưu triển khai thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực nội vụ. Tham mưu UBND tỉnh thực hiện nghiêm việc chỉnh biên chế gắn với cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức theo chỉ đạo của Chính phủ; tiếp tục

sắp xếp, kiện toàn bộ máy theo hướng gọn về tổ chức, rõ về chức năng, nhiệm vụ. Cung cấp tối đa thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền quản lý của tỉnh. Đôn đốc thực hiện có hiệu quả việc giải quyết thủ tục hành chính theo phương án "5 tại chỗ". Tham mưu Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Ủy ban Bầu cử tỉnh thực hiện tốt cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp

nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tiếp tục thực hiện tốt việc bố trí, sắp xếp cũng như chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, thôn, tổ dân phố đối dư do sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Tăng cường công tác thanh tra; thực hiện tốt việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý nhà nước về thị trường, khen thưởng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tôn giáo. Thực hiện tốt công tác văn thư -

lưu trữ theo quy định, đẩy mạnh ứng dụng thông tin phục vụ tốt công tác quản lý, nghiên cứu, khai thác hồ sơ, tài liệu.

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho một cá nhân; trao danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc" và bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 7 tập thể; trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 8 cá nhân; lãnh đạo Sở Nội vụ trao giấy khen cho 5 tập thể đã có thành tích xuất sắc trong công tác nội vụ năm 2020.

THỰC CHỨNG, ĐÁNH GIÁ LẠI...

(Tiếp theo trang 1)

Thông qua việc thực chứng làm cơ sở để kiểm tra, đánh giá, xác định lại tình trạng dị dạng, dị tật của con đẻ người hoạt động kháng chiến, từ đó làm căn cứ để khẳng định việc dùng trợ cấp

hoặc tiếp tục được hưởng trợ cấp.

Theo kế hoạch, trong đợt này có 447 hồ sơ của 8 huyện, thành phố cần thực chứng, việc thực chứng hoàn thành trong

tháng 1. Sau thực chứng, các trường hợp không đồng ý với kết quả thực chứng sẽ được Sở Lao động - Thương binh và Xã hội giới thiệu giám định y khoa làm cơ sở để giải quyết.

SẢN XUẤT TRÔNG TRỌT...

(Tiếp theo trang 1)

Năm 2021, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tham mưu, xây dựng các đề án sản xuất; tiếp tục thực hiện đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng;

làm tốt công tác dự tính, dự báo sâu bệnh, đề xuất chủ trương, biện pháp phòng, trừ kịp thời; tham mưu có hiệu quả cơ chế, chính sách cho phát triển sản

xuất, nâng cao vai trò quản lý nhà nước trên các lĩnh vực công tác được giao. Sản xuất giá trị sản xuất tăng 0,7% so với năm 2020.